

## TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TUNG BỪNG KỈ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Chiều ngày 7/3/2023, trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2023) và tuyên dương khen thưởng các cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Giỏi việc trường, đảm việc nhà. Buổi gặp mặt có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó hiệu trưởng cùng toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.



Trong không khí tung bừng, rộn rã của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngày lễ trọng đại này. Lịch sử ngày 8/3 bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỉ XIX. Ngày 8/3/1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại thành phố New York. Đến ngày 8/3/1910, tại Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2 (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch Hội nghị là bà Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. Hội nghị đã quyết định chọn ngày 8/3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu: "Ngày làm việc 8 giờ", "Việc làm ngang nhau", "Bảo vệ bà mẹ và trẻ em". Từ đó đến nay, ngày 8/3 đã trở thành ngày lễ có ý nghĩa trọng đại với chị em phụ nữ trên toàn thế giới. Ở nước ta, ngày 8/3 còn là dịp kỉ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt.



Tại buổi gặp mặt, đồng chí hiệu trưởng Nguyễn Mậu Minh đã gửi lẵng hoa tươi thắm cùng những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể chị em phụ nữ. Món quà tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng biết bao ý nghĩa và tình cảm yêu thương mà phái mạnh muốn dành tặng chị em phụ nữ trong ngày lễ trọng đại này.



*Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc*



*Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Hiệu trưởng nhà trường và đ/c Đinh Thị Như Quỳnh chủ tịch CĐ trao thưởng cho nữ CBGV,NV đạt “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”*

Cũng nhân dịp kỉ niệm 8/3, Công đoàn đã tổ chức sinh nhật cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên có ngày sinh nhật trong quý I: Đồng chí Nguyễn Mậu Minh, đồng chí Phạm Thanh Dung, đồng chí Đinh Thị Hiên, đồng chí Nguyễn Văn Tiếp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, đồng chí Nguyễn Thị Tiệp, đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, đồng chí Thạch Thị Huyền Trang.



Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, xin gửi tặng lẫn hoa tươi thắm cùng những lời chúc yêu thương đến các bà, các mẹ, các cô, các chị cùng các em. Chúc một nửa thế giới luôn trẻ trung, xinh đẹp và hạnh phúc trong cuộc sống.

